

Số: 517/BC-UBND

Vĩnh Linh, ngày 14 tháng 12 năm 2022

## BÁO CÁO

### **Giải trình, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026**

UBND huyện nhận được Báo cáo số 36/BC-HĐND ngày 01/12/2022 của Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở báo cáo tham mưu giải trình của các phòng, ban, cơ quan đơn vị, UBND huyện báo cáo giải trình ý kiến cử tri cụ thể như sau:

#### **I. CỬ TRI XÃ VĨNH TÚ KIẾN NGHỊ**

**1. Cử tri đề nghị huyện cần có biện pháp ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng đốt pháo hoa có tiếng nổ trên địa bàn huyện. Hiện nay, tình trạng này không còn chỉ xảy ra trong dịp Tết Nguyên Đán mà xảy ra thường ngày.**

Trả lời:

Trong những năm qua, tình hình sản xuất, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo diễn ra phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn xã hội và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, do lợi ích kinh tế cao, một số cá nhân, tổ chức chưa nhận thức được những nguy hại nghiêm trọng do pháo, vật liệu nổ mang lại, sử dụng nhiều thủ đoạn qua mắt cơ quan chức năng để tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo trái phép. Hoạt động vận chuyển của các đối tượng qua nhiều giai đoạn, thời gian vận chuyển thường vào đêm khuya, đối tượng vận chuyển thường manh động, liêu lĩnh, bất chấp khi gặp lực lượng truy bắt. Vì vậy, không thể đấu tranh, xử lý được triệt để toàn bộ các đường dây buôn bán pháo trái phép, việc phát hiện và đấu tranh với các đối tượng này rất khó khăn.

Để góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng đốt pháo hoa có tiếng nổ trên địa bàn, Công an huyện đã tập trung thực hiện một số biện pháp sau:

- Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, bắt giữ, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm về pháo, xử lý nghiêm theo quy định.

- Phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hành chính các chợ, đại lý bán sỉ, lẻ, tạp hóa, các điểm tập kết ở bến xe... nhằm phát hiện, thu giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm về pháo.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã hội cấp xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành quy định của pháp luật về phòng chống các hành vi vi phạm về pháo, vật liệu nổ, nhất là thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi đốt pháo trong dịp Tết Nguyên Đán, các ngày lễ lớn tại địa phương. Rà soát, lập danh sách các cá nhân, tập thể vi phạm để chủ động răn đe, giáo dục không để tái phạm đồng thời thông báo công khai những đối tượng vi phạm về quản lý, sử dụng pháo, vật liệu nổ đến cơ quan, đơn vị công tác, chính quyền nơi cư trú.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần tự giác nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật, không mua bán, tiêu thụ, đốt pháo trong các dịp lễ, tết góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

***2. Một số điểm di tích lịch sử trên địa bàn khi được người dân hiến đất thì cần hỗ trợ kinh phí cho người dân làm lại Giấy chứng nhận QSD đất, đồng thời địa phương cũng cần được hỗ trợ kinh phí để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các điểm di tích đảm bảo thủ tục lập hồ sơ pháp lý.***

Trả lời:

Tại khoản 3, Điều 79, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: Trường hợp người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng thì phải lập văn bản tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định. Sau khi hoàn thành xây dựng công trình công cộng trên đất được tặng cho, Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ vào văn bản tặng cho quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và hiện trạng sử dụng đất để đo đạc, chỉnh lý biên động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thông báo cho người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để xác nhận thay đổi. Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận thì thu hồi Giấy chứng nhận để quản lý.

Với quy định trên, người hiến đất lập văn bản tặng cho QSD đất gửi UBND xã Vĩnh Tú xác nhận, chuyển Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Vĩnh Linh để đo đạc, chỉnh lý biên động. Đồng thời, UBND xã Vĩnh Tú thống kê lại các trường hợp hiến đất, làm việc với Chi nhánh VPĐK huyện Vĩnh Linh để dự kiến nguồn kinh phí gửi UBND huyện bố trí nguồn kinh phí để thực hiện. *(trương tự nội dung này, UBND huyện đã có Văn bản số 1570/UBND-TNMT ngày 31/8/2022)*

**3. Cử tri thôn Tứ Chính đề nghị huyện quan tâm bổ sung thêm cơ sở hạ tầng cho các trường như THCS Nguyễn Trãi, Trường Tiểu học Kim Đồng để có thêm phòng học, tạo điều kiện cho học sinh ở Thôn Tứ Chính được tham gia học tập ở các điểm trường này.**

Trả lời:

- Về đầu tư cơ sở hạ tầng cho các trường THCS Nguyễn Trãi, Tiểu học Kim Đồng trên địa bàn thị trấn Hồ Xá: Trong những năm qua UBND huyện đã tích cực huy động vốn để đầu tư CSHT, cải tạo, mở rộng cơ sở vật chất cho các trường trên, điển hình: Trường Tiểu học Kim Đồng xây dựng bổ sung 3 phòng học, tầng 2 với tổng mức đầu tư 1.800 triệu đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022-2024; cải tạo nền nhà 2 tầng, 20 phòng học với tổng mức đầu tư 484 triệu đồng, thời gian thực hiện năm 2022. Trường THCS Nguyễn Trãi: Dự kiến xây dựng nhà 2 tầng - 8 phòng học bộ môn từ nguồn vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách huyện quản lý với tổng mức đầu tư 5.800 triệu đồng, thời gian thực hiện vào năm 2023-2025.

- Về tạo điều kiện cho học sinh thôn Tứ Chính được tham gia học tập tại các trường THCS Nguyễn Trãi và Tiểu học Kim Đồng: Là hai trong số 8 trường trên địa bàn thị trấn Hồ Xá, theo Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019 và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì trường THCS Nguyễn Trãi và TH Kim Đồng có nhiệm vụ huy động học sinh, thực hiện tốt công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn được Ban chỉ đạo PCGDXMC phân công thuộc trấn Hồ Xá. Ngoài ra, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi và TH Kim Đồng có thể tiếp nhận học sinh ngoài địa bàn tới nhập học nếu điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ hiện có có thể đáp ứng nhu cầu.

## **II. CỬ TRI XÃ VĨNH THỦY KIẾN NGHỊ**

**1. Cử tri phản ánh, trong tháng 10 năm 2022, tại xóm Cồn, xã Vĩnh Thủy xảy ra một vụ cháy nổ trạm biến thế làm hư hại nhiều tài sản của bà con như như tivi, tủ lạnh, máy bơm nước... và 42 bóng điện của thôn nhưng cơ quan điện lực chưa giải quyết ổn thỏa. Cử tri đề nghị cơ quan điện lực giải quyết đền bù thiệt hại thỏa đáng cho bà con theo quy định.**

Trả lời:

Sau khi sự cố xảy ra Điện lực Vĩnh Linh đã cùng phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, thống kê lại các thiết bị điện bị hư hỏng của người dân để khắc phục, xử lý ngay tại thời điểm xảy ra sự cố. Từ tháng 10/2022 đến nay không có ý kiến phản hồi nào về Điện lực Vĩnh Linh. Vấn đề cử tri phản ánh đơn vị sẽ kiểm tra, xử lý theo đúng quy định.

**2. Cử tri đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ xây dựng cầu qua Khe Trộ Nước tại thôn Tân Thủy vì đây là con đường chính vào thôn, sau mỗi lần trời mưa to bà con trong thôn bị cô lập, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân và việc học tập của con em trong thôn. Nội dung này cử tri đã phản ánh, kiến nghị đề xuất nhiều lần nhưng chưa được hỗ trợ.**

Trả lời:

Khe Trộ Nước tại thôn Tân Thủy, xã Vĩnh Thủy hiện có 01 cái cầu tạm bắc qua suối bằng bê tông dài 10m, rộng 1,0m để phục vụ đi lại sinh hoạt hàng ngày của bà con nhân dân trong vùng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân. Về mùa mưa đi lại rất khó khăn ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân trong vùng. Công trình trên UBND xã Vĩnh Thủy không đề xuất để đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện quản lý. Đề nghị UBND Vĩnh Thủy có giải pháp huy động các nguồn vốn như quỹ đất giá đất xã hưởng, vốn CT MTQG xây dựng nông thôn mới để xây dựng công trình. Bên cạnh đó, UBND huyện sẽ tranh thủ các nguồn vốn khắc phục lụt bão từ ngân sách cấp trên và xem xét nếu cân đối được nguồn vốn ngân sách huyện quản lý trong thời gian tới.

### **III. CỬ TRI XÃ HIỀN THÀNH KIẾN NGHỊ**

**1. Đề nghị UBND huyện tiếp tục kiến nghị với ngành điện lực: Bàn giao cho HTX Hồ Tôm thuộc xã Hiền Thành quản lý các trạm biến áp tại vùng nuôi tôm để có phương án sửa chữa, quản lý đảm bảo cung cấp điện cho các hộ nuôi tôm sử dụng (Hiện nay một số trạm biến áp hư hỏng nhưng không có cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý); quan tâm đầu tư đường dây lưới điện cho 10 hộ dân thuộc xóm Mũi Lò (làng Tân Trại, xã Hiền Thành) hiện nay đường dây đấu nối xuống cấp, không đảm bảo an toàn.**

Trả lời:

Qua làm việc với xã Hiền Thành về vấn đề kiến nghị của cử tri Điện lực Vĩnh Linh trả lời như sau: Việc bàn giao đường dây và TBA Tôm Liêm Công Phường được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện bàn giao tài sản cho ngành Điện quản lý phải được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 4, Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính Phủ. Các hồ sơ liên quan đến đường dây 22kV cấp điện cho TBA Tôm Liêm Công Phường đã được Công ty Điện lực Quảng Trị, Điện lực Vĩnh Linh, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Vĩnh Linh và các hộ nuôi Tôm Liêm Công Phường tiến hành kiểm kê khối lượng thực tế, xác định giá trị tài sản của công trình để gửi Sở Tài chính theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về công trình điện được bàn giao, kính đề nghị HTX tôm Liêm

Công Phường bố trí nguồn vốn để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, tin cậy và liên tục.

**2. Đề nghị UBND huyện quan tâm và có kế hoạch sửa chữa tuyến đường nhựa tỉnh lộ 574 nối quốc lộ 9D (Cấp Lài) và tuyến đường liên thôn Tân Trại nối thôn Thái Mỹ, xã Hiền Thành do hiện nay đã xuống cấp, trục đường hẹp và một số đoạn không có rãnh thoát nước nên ảnh hưởng trong việc tham gia giao thông của người dân, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.**

Trả lời:

Ngày 13/10/2022, UBND huyện đã có Công văn số 1874/UBND-KTHT đề xuất tuyến đường huyện quản lý lên đường tỉnh trong đó có tuyến đường này; Ngày 09/7/2021, UBND huyện đã có Công văn số 1104/UBND-KTHT về việc đề xuất danh mục kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2022; ngày 13/12/2021, UBND huyện đã có Công văn số 2251/UBND-KTHT về việc rà soát danh mục các tuyến đường để đề xuất nhu cầu và khả năng tiếp tục tham gia Dự án LRAMP (giai đoạn 2), trong các công văn này đã đề xuất nâng cấp sửa chữa tuyến đường nói trên. Tuy nhiên hiện nay, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành vẫn chưa đưa vào kế hoạch sửa chữa. UBND huyện sẽ tiếp tục đề xuất UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh đưa vào các Chương trình, dự án của tỉnh.

Ngoài ra, hiện nay ngân sách huyện rất hạn chế. Vì vậy, UBND huyện đề nghị UBND xã Hiền Thành đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng tuyến đường liên thôn từ nguồn vốn đầu giá QSD đất xã hưởng.

#### **IV. CỬ TRI THỊ TRẤN BẾN QUAN KIẾN NGHỊ**

**1. Liên quan đến xây dựng cao tốc Bắc – Nam, cử tri đề nghị tăng giá đền bù giải phóng mặt bằng và chính sách hỗ trợ cho người hưởng lương hưu thấp trong chính sách thu hồi đất; đề nghị thiết kế đường cao tốc Bắc - Nam theo kiểu vượt đường dân sinh để cuộc sống của bà con nhân dân không bị xáo trộn.**

Trả lời:

- Việc cử tri đề nghị tăng giá đền bù giải phóng mặt bằng và chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người hưởng lương hưu thấp trong chính sách thu hồi đất. Đối với nội dung này Hội đồng GPMB huyện đã áp giá bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất của UBND tỉnh, do vậy không thể tăng giá như ý kiến của cử tri.

- Đối với việc thiết kế đường cao tốc Bắc - Nam là theo thiết kế toàn tuyến từ Bắc vào Nam của Bộ Giao thông vận tải do vậy UBND huyện không thể đề xuất như ý kiến của cử tri.

**2. Đề nghị UBND huyện kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn để xử lý tốt chất thải để không ảnh hưởng đến môi trường sống của bà con Nhân dân.**

Trả lời:

Do nội dung kiến nghị, phản ánh của cử tri không nói rõ doanh nghiệp nào, địa điểm ở đâu, do đó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện không có cơ sở để trả lời ý kiến cử tri. Tuy nhiên trên địa bàn thị trấn Bến Quan không có doanh nghiệp có quy mô lớn.

Căn cứ tại Khoản 3 Điều 169 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân các cấp, phòng Tài nguyên và Môi trường. UBND huyện đề nghị cử tri kịp thời phản ánh đến UBND thị trấn Bến Quan để được giải quyết, nếu trường hợp vấn đề vượt quá thẩm quyền thì UBND thị trấn Bến Quan sẽ chuyển nội dung lên cơ quan cấp trên có thẩm quyền giải quyết.

**3. Năm 1993, quy hoạch đất từ cầu Hạnh Phúc đến khu căn cứ 204 để xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân, chợ Bến Quan..., nay các cơ sở hạ tầng đó đã có nên chuyển sang quy hoạch làm khu sinh thái là không hợp lý, chưa sát với thực tế. Đề nghị điều chỉnh quy hoạch chuyển sang đất nhà ở cho người dân.**

Trả lời:

Tại Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, thì vùng đất cử tri đề nghị Quy hoạch đất công cộng, thương mại dịch vụ và hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, vì vậy khi nào điều chỉnh quy hoạch chung thì UBND huyện lấy ý kiến cộng đồng, ý kiến của cơ quan chuyên môn để điều chỉnh.

**4. Đề nghị nâng cao chất lượng và cấp nước sạch cho bà con nhân dân tại thị trấn Bến Quan; hiện nay, thủ tục cung cấp nước cho các hộ gia đình cần phải có giấy CN QSD đất, tuy nhiên, nhiều hộ dân ở khóm 2, thị trấn Bến Quan chưa có giấy CN QSD đất nên không được cung cấp nước sạch để sinh hoạt. Vì vậy, cử tri kiến nghị điều chỉnh thủ tục cấp nước sinh hoạt cho các hộ gia đình.**

Trả lời:

Về nâng cao chất lượng nước sạch: Xí nghiệp đã cung cấp nước đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ y tế.

Về thủ tục cấp nước sạch: Đối với các hộ chưa làm giấy chứng nhận QSD đất thì cần có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (UBND xã/phường/thị trấn) nơi cư trú để xác định địa điểm đề nghị cung cấp nước sạch; hoặc xác nhận

thông tin về cư trú của công an địa phương; chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;

Trong trường hợp chỉ có CMND hoặc CCCD thì khách hàng viết đơn đề nghị cấp nước và đồng ý nộp tiền ký gửi một khoản tiền tương ứng với 03 tháng sử dụng nước bình quân và trị giá 01 đồng hồ đo nước trước khi tiến hành khảo sát, lắp đặt. Xí nghiệp nước sạch Bến Hải xin được giải trình để cử trị thị trấn Bến Quan được biết.

***5. Việc nâng đập Sa Lung đã gây ngập úng cho một số diện tích cao su của Nhân dân, đề nghị có hướng giải quyết.***

Trả lời:

Công trình thủy lợi Sa Lung do Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Linh (thuộc Công ty QLKT CTTL Quảng Trị) quản lý, vận hành; được xây dựng năm 2009 và bàn giao đưa vào sử dụng, tích nước sản xuất từ tháng 3/2010, sau 12 năm hoạt động công trình đã phát huy được hiệu quả.

Qua quá trình quản lý, vận hành Xí nghiệp luôn tuân thủ theo Quy trình vận hành, điều tiết công trình thủy lợi Sa Lung đã được UBND tỉnh phê duyệt. Phần diện tích thu hồi đất ngập phía thượng lưu đập Sa Lung gồm các xã Vĩnh Long, Vĩnh Thủy, Vĩnh Hà và TT Bến Quan; từ khi công trình đưa vào sử dụng đến nay các xã không có phản ánh gì về tình trạng ngập úng.

Theo cử trị thị trấn Bến Quan phản ánh có một số diện tích cao su bị ngập khi nâng cấp đập nên cần xác định lại số diện tích cao su bị ngập úng đó được Nhân dân canh tác trên hay dưới cao trình đã được đền bù giải tỏa (cao trình đã đền bù giải tỏa là từ +5,61m trở xuống theo Quyết định 2735/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thu hồi và giao đất để xây dựng công trình thủy lợi Sa Lung, vùng ngập thượng lưu).

Đề nghị Xí nghiệp thủy nông Vĩnh Linh phối hợp với UBND thị trấn Bến Quan làm việc trực tiếp với cử trị có ý kiến để xác định lại cụ thể vị trí vùng đất bị ngập úng trong lòng đập Sa Lung, trả lời ý kiến cử trị và báo cáo kết quả về UBND huyện để chỉ đạo.

**V. CỬ TRI THỊ TRẤN HỒ XÁ KIẾN NGHỊ**

***1. Cử trị đề nghị có cơ chế hỗ trợ vật tư nông nghiệp cho người dân khi mất mùa do thiên tai, dịch bệnh.***

Trả lời:

Thực hiện Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản

xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Hàng năm sau khi bị thiệt hại do thiên tai, hạn hán trên địa bàn, UBND huyện đã tổ chức rà soát và thống kê các diện tích bị thiệt hại và trình UBND tỉnh để thực hiện hỗ trợ theo mức hỗ trợ: Ngân sách trung ương 70%; ngân sách địa phương 30% (*Ngân sách tỉnh 70%, ngân sách huyện 30%*).

Tuy nhiên, nguồn hỗ trợ của trung ương, tỉnh chưa kịp thời nên việc động viên bà con trong khôi phục sản xuất sau thiên tai còn hạn chế. UBND huyện tiếp tục kiến nghị quan tâm.

***2. Đề nghị cấp trên có chỉ đạo tới Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân đúng tiến độ và thời gian quy định.***

Trả lời:

Thời gian qua Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị – Chi nhánh huyện Vĩnh Linh thẩm định các hồ cấp giấy CNQSD đất đảm bảo đúng thời gian quy định theo bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh ban hành. Tuy nhiên do số lượng hồ sơ nhiều, có nhiều hồ sơ cấp giấy CNQSD đất có tính chất phức tạp nên một số hồ sơ đang còn chậm, chưa đảm bảo thời gian quy định. Trong thời gian tới Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị – Chi nhánh Vĩnh Linh sẽ khắc phục tình trạng trên nhằm thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân đúng tiến độ và thời gian quy định.

***3. Cử tri đề nghị quan tâm tới công tác dạy nghề cho người dân; việc cung cấp, hỗ trợ cây con giống cho người dân kịp thời, đúng thời vụ.***

Trả lời:

Trong năm 2022 UBND huyện đã ban hành kế hoạch đào tạo 34 lớp, 1.055 học viên (15 lớp nghề phi nông nghiệp, 19 lớp nghề nông nghiệp).

Từ các nguồn vốn sự nghiệp các CTMTQG, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, phòng LĐ-TB&XH đã tham mưu phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề với 32 lớp, 910 học viên, trong đó có 3 lớp nghề kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn cho người lao động của thị trấn Hồ Xá với 101 học viên, hiện đã hoàn thành 01 lớp với 31 học viên (nguồn ngân sách huyện), 02 lớp đang tạm dừng để chờ hướng dẫn của cấp trên về xác định đối tượng thu nhập thấp tham gia học nghề thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững.

Chính sách hỗ trợ cho người học nghề hiện đang thực hiện theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, danh sách các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng được quy định tại Quyết định số



14/2016/QĐ-UBND ngày 16/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị. Đề nghị người lao động của thị trấn Hồ Xá căn cứ vào năng lực, điều kiện kinh tế, quy hoạch phát triển KT-XH của thị trấn để đăng ký học nghề phù hợp nhằm nâng cao tay nghề, mang lại thu nhập tốt cho bản thân và gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Hàng năm dựa trên các Quyết định hỗ trợ cây con giống cho người dân khôi phục sản xuất, huyện đã có Quyết định cung cấp, hỗ trợ cây con giống cho người dân kịp thời, đúng thời vụ.

**4. Đề nghị quan tâm tới chính sách đền bù đất nông nghiệp trong quá trình giải phóng mặt bằng quy hoạch khu dân cư. Giá đền bù của Nhà nước hiện nay quá thấp so với giá thị trường.**

Trả lời:

Hiện nay chính sách đền bù đất nông nghiệp được quy định rõ trong Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh đó đối với mỗi công trình đều đề nghị UBND tỉnh ban hành giá đất cụ thể so với giá đất quy định của UBND tỉnh nhằm để Nhân dân được hưởng mức giá đền bù đất cao hơn.

Đối với giá đền bù đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Hồ Xá, UBND huyện đã nhiều lần đề xuất UBND tỉnh tăng giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Hồ Xá, tuy nhiên theo đánh giá tình hình thu nhập đất nông nghiệp thì UBND tỉnh phê duyệt 30.092đồng/m<sup>2</sup>.

**5. Đề nghị giải quyết các vụ việc liên quan tới khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp đất đai nhanh chóng, triệt để giảm thời gian đi lại của người dân.**

Trả lời:

Trong thời gian qua việc giải quyết các vụ việc liên quan đến khiếu nại về đất đai trên địa bàn huyện được thực hiện đúng quy định của pháp luật, UBND huyện đã thành lập các đoàn giải quyết thành phần gồm các phòng, ban của huyện và thực hiện giải quyết theo đúng thời gian quy định của luật khiếu nại, tố cáo và trả lời các nội dung kiến nghị của công dân theo đúng quy định. Tuy nhiên có một số vụ việc đã giải quyết theo đúng quy định của pháp luật nhưng Nhân dân vẫn không đồng tình do đó khiếu kiện, kiến nghị kéo dài.

**6. Sau khi sáp nhập các khu phố việc sinh hoạt, hội họp gặp nhiều khó khăn do diện tích các Nhà Văn hóa nhỏ. Cử tri đề nghị UBND huyện quan**

***tâm, đầu tư, nâng cấp và xây mới các Nhà văn hóa tại các khu phố để đảm bảo địa điểm sinh hoạt cộng đồng.***

Trả lời:

Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện quản lý chỉ đảm bảo cân đối vốn để đầu tư xây dựng mới 02 nhà văn hóa khu phố Hòa Phú, Vĩnh Tiến và đã kiểm tra, đề xuất mở rộng nhà văn hóa khu phố Thành Công báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy. UBND huyện ghi nhận nhiều nhà văn hóa khu phố hiện diện tích đất nhỏ hẹp, diện tích nhà văn hóa không đáp ứng sau sát nhập, việc xây dựng mới trên khu đất cũ không phù hợp với quy mô xây dựng mới.

Để có giải pháp cụ thể, UBND huyện đề nghị UBND thị trấn Hồ Xá lập phương án về dự kiến quy mô các nhà văn hóa khu phố cần cải tạo mở rộng, xây dựng mới; phương án bố trí địa điểm xây dựng mới; khả năng huy động vốn từ Nhân dân, quỹ đất thị trấn hưởng; đề xuất phương án xin bố trí lại nguồn đầu giá đất từ các khu đất nhà văn hóa cũ để tái đầu tư cho các nhà văn hóa khu phố ... Trên cơ sở phương án do UBND thị trấn Hồ Xá lập, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, tham mưu trình Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện xem xét Quyết định.

## **VI. CỬ TRI CỬA TÙNG KIẾN NGHỊ**

***1. Đề nghị Ban Quản lý chợ cần quy hoạch, bố trí khu vực kinh doanh tại chợ trời để bà con bán các mặt hàng nông sản; nâng cấp đình bán hàng ăn và hệ thống thoát nước tại chợ Do.***

Trả lời:

*- Về nội dung quy hoạch, bố trí khu vực kinh doanh tại chợ trời để bà con bán các mặt hàng nông sản:*

Từ khi tiếp nhận chợ cho đến nay BQL chợ đã tuyên truyền, vận động và sắp xếp bố trí lại một số ngành hàng cho phù hợp với tình hình thực tế của chợ để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kinh doanh buôn bán. Tại khu vực chợ trời của chợ Do diện tích quá chật hẹp, do thời gian trước khi UBND xã Vĩnh Tân (cũ) quản lý đã cho bà con tự làm mái che ở khu vực chợ trời không thống nhất theo quy hoạch nên đã thu nhỏ khu vực sắp xếp cho bà con bán hàng nông sản.

Vì vậy, để tạo thuận lợi cho bà con nhân dân đến bán các sản phẩm nông sản làm ra, BQL chợ đã tiến hành sắp xếp một số mặt hàng lên khu vực xung quanh Đình trung tâm. Tuy nhiên một số bà con kinh doanh không chấp hành theo sự sắp xếp của BQL chợ mà tự ý bung đi bán rong với lý do khu vực đình trung tâm ít người qua lại, gây khó khăn trong công tác quản lý của đơn vị.

*- Về nội dung nâng cấp đình hàng ăn và hệ thống thoát nước tại chợ Do:*

Ban quản lý chợ tiếp nhận quản lý chợ Do từ tháng 9/2017 từ UBND xã Vĩnh Tân (cũ) với diện tích 9.233 m<sup>2</sup>. Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã đầu tư kinh phí và xin hỗ trợ thêm nguồn kinh phí sửa chữa một số hạng mục như máng xối Đình ăn uống, lợp mái Đình trung tâm, đổ bê tông các đường trục chính nối Đình 11A, 11B với đình Ăn uống, Đình cá khô, đầu tư xây dựng mới hệ thống PCCC và trang cấp thiết bị PCCC, thay thế hệ thống dây điện của chợ Do. Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, Ban quản lý chợ đã tiếp tục đề xuất trình UBND huyện tại Tờ trình số 15/TTr- BQL ngày 12/9/2022 về việc xin kinh phí sửa chữa các hạng mục xuống cấp tại các chợ, trong đó có các hạng mục như phần ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Cửa Tùng.

**2. Đề nghị UBND huyện tiếp tục làm việc với xã Vĩnh Giang nhằm khắc phục tình trạng ngập úng vụ đông xuân tại khu vực ruộng Giáp Thất (An Du Nam 1).**

Trả lời:

Khu vực ruộng Giáp Thất (An Du Nam 1, thị trấn Cửa Tùng) có diện tích khoảng 5ha. Diện tích này hàng năm thường bị ngập úng vụ Đông Xuân do HTX nông nghiệp Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang chắn phai điều tiết để dâng nước phục vụ tưới cho hơn 180ha lúa của 02 đơn vị HTX Tân Mỹ và HTX Cổ Mỹ. Đến năm 2019, công trình Trạm bơm Tân Mỹ hoàn thành, do Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Linh quản lý, vận hành đã hỗ trợ tưới cho vùng đồng ruộng của 02 HTX này, cùng với đó đã kiên cố phân bể hút, phai điều tiết... của hệ thống thủy lợi này.

Với kiến nghị trên của cử tri, yêu cầu UBND thị trấn Cửa Tùng, Tổ hợp tác dùng nước thị trấn Cửa Tùng làm việc trực tiếp với UBND xã Vĩnh Giang, HTX Tân Mỹ, HTX Cổ Mỹ để có phương án điều chỉnh lịch thời vụ hợp lý; nghiên cứu chuyển đổi đất lúa ở khu vực này sang một số loại cây trồng, vật nuôi mang hiệu quả kinh tế cao; kiểm tra, đề xuất cấp trên đầu tư xây dựng hệ thống bờ bao, công trình tiêu úng ở khu vực này.

**3. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét lắp đặt thêm một số trụ điện tại khu vực khu phố An Du Nam 1 phục vụ điện sinh hoạt cho bà con nhân dân.**

Trả lời:

Đối với việc đầu tư đường dây hạ áp tại Xóm Mũi Lò thuộc xã Hiền Thành và thôn An Du Nam 1 thuộc thị trấn Cửa Tùng: Điện lực Vĩnh Linh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra thực tế tại hiện trường và đăng ký vào các nguồn vốn đầu tư xây dựng hàng năm trong thời gian đến. Tuy nhiên, để phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương và thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công sau này. Kính đề nghị xã Hiền Thành, thị trấn Cửa Tùng tổng hợp

lại toàn bộ khối lượng cần đầu tư trên địa bàn gửi về Điện lực Vĩnh Linh để tiến hành khảo sát, đăng ký danh mục với Công ty Điện lực Quảng Trị.

**4. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn đường 9D chạy qua bệnh viện Y học và PHCN (KP Hòa Lý Hải); khảo sát và sửa chữa lại cống thoát nước tại Cầu Đúc; sửa chữa đường và bố trí mương thoát nước đoạn dọc tuyến đường 574 từ cống chào thị trấn đến nghĩa trang thị trấn (An Đức 3).**

Trả lời:

Đối với nội dung này, Hội đồng GPMB huyện chỉ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án, tuy nhiên ý kiến của cử tri UBND huyện sẽ tiếp thu và đề xuất với chủ đầu tư để có hướng giải quyết.

**5. Bà Ngô Thị Lam, địa chỉ An Du Nam 1 hỏi: Bà và một số hộ trước đây được UBND xã Vĩnh Tân (cũ) xét cấp đất nhà ở, nhưng hộ được xét cùng đợt với bà đã được cấp giấy CN QSD đất, còn bà đến nay vẫn chưa được cấp.**

Trả lời:

Qua kiểm tra, xem xét thì bà Lam không được xét giao đất ở vì gia đình bà Lam đã có đất ở. Tuy nhiên, hiện tại UBND thị trấn Cửa Tùng đang lưu giữ 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cấp cho bà Ngô Thị Lam, địa chỉ Thôn An Du Nam 1, xã Vĩnh Tân (nay là khu phố An Du Nam 1, thị trấn Cửa Tùng); thửa đất số 1388, tờ bản đồ số 05; diện tích 505 m<sup>2</sup>; loại đất BHK; giấy CNQSD đất số: BR 531930; số vào sổ cấp giấy số: CH 00413 ngày cấp 30/6/2016 do UBND huyện Vĩnh Linh cấp.

Qua thông tin từ cán bộ địa chính thị trấn (nguyên là cán bộ địa chính xã Vĩnh Tân cũ) thì bà và một số hộ trước đây được UBND xã Vĩnh Tân (cũ) xét giao đất trồng cây hàng năm khác (không phải xét cấp đất nhà ở như trong ý kiến của bà). Việc cấp đất này theo Dự án đo đạc chỉnh lý dữ liệu địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị thực hiện. Tuy nhiên khi thực hiện giao đất tại thực địa thì khu vực giao đất cho bà Ngô Thị Lam không bằng phẳng nên bà Lam không nhận với lý do hoàn cảnh gia đình chồng mất sớm và con còn nhỏ nên không thể cải tạo mặt bằng để sản xuất và đề nghị xin chuyển đổi vị trí khác. UBND xã Vĩnh Tân cũ đã phối hợp với thôn An Du Nam 1 đổi cho bà Lam vị trí khác với diện tích tương đương. Hiện nay bà Lam đang sử dụng trồng cây hàng năm trên thửa đất xin chuyển đổi vị trí. Tuy nhiên tại vị trí mới chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận được văn bản của UBND huyện về ý kiến của cử tri, UBND thị trấn Cửa Tùng đang chỉ đạo công chức địa chính xây dựng làm việc với bà Lam và phòng, ban liên quan của huyện để tiến hành làm thủ tục hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết thu

hồi giấy chứng nhận đã cấp và cấp giấy chứng nhận tại thửa đất mới chuyển đổi cho bà.

**6. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét việc trả lại giấy chứng nhận QSD đất (ruộng) cho bà con tại xã Vĩnh Tân (cũ) đã thu hồi để điều chỉnh nhưng hiện nay không cấp lại cho người dân.**

Trả lời:

Dự án cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, đo đạc chỉnh lý biên động, xây dựng cơ sở dữ liệu do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh làm chủ dự án, thực hiện từ năm 2014. Do đó, đề nghị UBND thị trấn Cửa Tùng lập danh sách các trường hợp vướng mắc này gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Linh để giải quyết.

**7. Đề xuất quy hoạch một bến bãi đỗ xe tại khu vực thị trấn Cửa Tùng.**

Trả lời:

Tại Quyết định 787/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cửa Tùng huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến 2030, được quy hoạch 01 bãi đỗ xe 5.500m<sup>2</sup>, tuy nhiên với diện này sẽ không đáp ứng với sự phát triển của thị trấn vì vậy trong quá trình điều chỉnh quy hoạch có sáp nhập xã Vĩnh Tân cũ sẽ bổ sung thêm diện tích cho phù hợp.

**8. Đề nghị cơ quan chức năng cần thay đổi thời gian quan trắc môi trường biển vào đầu tháng 9, thời điểm này Fomosa mới bắt đầu xả thải.**

Trả lời:

Thực hiện Quyết định 205/QĐ-STNMT ngày 19/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã về việc giao nhiệm vụ quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2022 cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện. Hàng tháng, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quan trắc tài nguyên và môi trường (01 đợt/tháng) và UBND huyện đã gửi thông báo kế hoạch các đợt quan trắc đến UBND các xã, thị trấn để nắm bắt và giám sát.

Theo kế hoạch số 244/TTQT-QT ngày 24/8/2022 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã thông báo kế hoạch quan trắc thì trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có 03 điểm lấy mẫu nước biển vào ngày 14-15/9/2022 tại các vị trí Trạm thủy văn cầu Cửa Tùng; Thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái; Mũi Si thị trấn Cửa Tùng. Như vậy, đối với vấn đề cử tri kiến nghị cần thay đổi thời gian quan trắc môi trường biển vào đầu tháng 9 thì theo kế hoạch của Trung tâm đã có.

**9. Đề nghị BHXH sớm thanh toán chế độ cho người bị nhiễm Covid 19.**

Trả lời:

Trường hợp người lao động và đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ đầy đủ, đảm bảo đúng quy định tại Khoản 1, 2 Điều 100 Luật BHXH năm 2014; Khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư số 56/2017/TT-BYT, BHXH huyện Vĩnh Linh đã tiến hành giải quyết và chi trả kịp thời cho người lao động. BHXH Việt Nam là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, không có thẩm quyền quy định về thủ tục hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động và đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, đối với các trường hợp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19 không đúng quy định, BHXH huyện tạm thời chưa giải quyết.

**10. Đề nghị cần sớm thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với nhân viên Bưu điện văn hóa xã.**

Trả lời:

Nhân viên Bưu điện VHX thuộc đối tượng Cộng tác viên, đại lý của Bưu điện tỉnh, không phải là cán bộ, công nhân viên. Do đó hiện nay Bưu điện tỉnh đang ký hợp đồng Đại lý cộng tác viên với 100% lao động văn hóa xã trên toàn tỉnh, trong đó có văn hóa xã Cửa Tùng. Việc ký hợp đồng do Giám đốc bưu điện huyện được uỷ quyền ký thay. Đối với đối tượng cộng tác viên như nhân viên văn hóa xã thì hưởng hoa hồng theo doanh thu mang lại chứ không hưởng từ quỹ tiền lương của Bưu điện tỉnh. Và bưu điện tỉnh không quản lý toàn thời gian làm việc đối với nhân viên văn hóa xã như đối với cán bộ, công nhân viên.

**11. Đề nghị các ngành chức năng cần có các biện pháp nhằm hạn chế các tệ nạn, bạo lực học đường.**

Trả lời:

Hàng năm, với chức năng quản lý nhà nước về GD&ĐT trên địa bàn huyện, Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh đã kịp thời tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo công tác giáo dục chính trị và công tác quản lý, giáo dục học sinh để các trường thực hiện (Đối với năm học 2021-2022 đã ban hành Kế hoạch số 597/KH-PGDĐT ngày 06/10/2021 về việc hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác quản lý, giáo dục học sinh năm học 2021-2022) trong đó chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống bạo lực học đường. Trên cơ sở đó, các đơn vị trường học đã cụ thể hóa nội dung này vào trong "Kế hoạch giáo dục nhà trường" và "Nội quy nhà trường", quán triệt đến tận mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc; thực hiện thường xuyên việc lồng ghép, tích hợp nội dung này trong các hoạt

động dạy học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp; lấy đó làm tiêu chí đánh giá rèn luyện, xếp loại giáo viên, học sinh; đã chủ động phối hợp với Công an huyện ban hành Quy chế số 976/QCPH/CAH-PGDĐT ngày 20/5/2022 của Công an huyện và Phòng GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Sau khi ban hành, đã yêu cầu các trường học và công an các xã thị trấn ký cam kết thực hiện nghiêm túc 100% các nội dung của Quy chế.

Công an huyện đã triển khai nhiều biện pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các biện pháp làm hạn chế tệ nạn, bạo lực học đường.

#### *Về tệ nạn xã hội:*

Công an huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy Vĩnh Linh ban hành Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 09/3/2022 về “*Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với một số công tác phòng, chống tai, tệ nạn xã hội*”; Kế hoạch số 819/KH-CAH(HS) ngày 18/11/2022 về “*Phòng ngừa và đấu tranh loại tội phạm, vi phạm pháp luật về tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá World cup 2022*”. Năm 2022, Công an huyện Vĩnh Linh đã phát hiện, xử lý 10 vụ 60 đối tượng có hành vi vi phạm về đánh bạc, trong đó khởi tố 02 vụ 04 đối tượng (01 vụ 02 đối tượng làm chủ lô đề, 01 vụ 02 đối tượng cá độ bóng đá), xử lý vi phạm hành chính 08 vụ 56 đối tượng (01 vụ 06 đối tượng cá độ bóng đá, 07 vụ 40 đối tượng đánh bài, 05 đối tượng mua, bán số lô đề).

Qua đấu tranh với đối tượng phạm tội đánh bạc nhất là đường dây, đối tượng bán lô đề, cá độ bóng đá, Công an huyện nhận thấy đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt với nhiều thủ đoạn che giấu, xoá chứng cứ, dấu vết. Để triệt phá đường dây tội phạm về ghi lô đề, cá độ bóng đá, Công an huyện đã tập trung lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp trong thời gian dài để đảm bảo bắt giữ, xử lý được tất cả các đối tượng có liên quan trước pháp luật.

#### *Về bạo lực học đường.*

Để hạn chế tình trạng bạo lực học đường xảy ra, Công an huyện đã phối hợp với các đơn vị cơ sở thu thập tài liệu về tình hình trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật trong các trường học, cơ sở giáo dục, trẻ em bị bạo hành, xâm hại, bóc lột sức lao động, nghiện ma túy để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp.

Phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn tổ chức nhiều lượt tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các em học sinh qua buổi sinh

hoạt chuyên đề của nhà trường, đồng thời tuyên truyền đến hội viên Hội Phụ nữ trong đó có phổ biến nội dung chăm sóc, giáo dục con em trong gia đình nhằm nâng cao nhận thức và vận động toàn xã hội tham gia phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục, tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên.

Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc liên quan đến học sinh tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trong năm 2022, Công an huyện Vĩnh Linh xử lý 02 vụ xâm hại sức khỏe người khác liên quan đến các em học sinh xảy ra ngoài cơ sở giáo dục (01 vụ tại TT Hồ Xá, 01 vụ tại xã Kim Thạch), xử lý 07 đối tượng (trong đó có 02 em học sinh, 01 em học tại Trung tâm GDTX & GDNN huyện Vĩnh Linh, 01 em học tại Trường THCS Kim Thạch). Hiện đang tiếp tục phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương, gia đình quản lý giáo dục các em học sinh vi phạm.

Hiện nay, cơ bản trên địa bàn chưa phát hiện hành vi bạo lực học đường, gây ảnh hưởng đến tâm lý và việc tham gia các hoạt động giáo dục của học sinh. Phòng GD&ĐT tiếp tục tăng cường công tác phối kết hợp với các cơ quan chức năng liên quan, chỉ đạo các trường học làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm ngăn chặn tối đa tình trạng bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn.

***12. Cử tri thị trấn Cửa Tùng kiến nghị việc bồi thường cho các hộ gia đình có liên quan đến dự án cải tạo đường 9D là chưa hợp lý, một số hộ gia đình không bị ảnh hưởng nhưng vẫn được hưởng đền bù, đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra lại.***

Trả lời:

Đối với nội dung này, Hội đồng GPMB huyện đã phối hợp với UBND thị trấn Cửa Tùng và đơn vị đo đạc thu hồi đất nhận cọc giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư bàn giao (Ban QLDA BIIG2 và Ban QLDA ĐTXD tỉnh). Trên cơ sở đó đơn vị tư vấn đo đạc, quy chủ lập bản đồ thu hồi đất, danh sách thu hồi đất, diện tích đất bị thu hồi và đã được các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và UBND thị trấn Cửa Tùng ký xác nhận. Sau khi hồ sơ đo đạc thu hồi hoàn thiện Hội đồng GPMB huyện kiểm kê, áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo cọc giải phóng mặt bằng, phê duyệt phương án và chi trả tiền đúng các đối tượng bị ảnh hưởng và không có trường hợp như ý kiến của cử tri kiến nghị.

***13. Đề nghị UBND huyện kiểm tra xóa bỏ điểm rửa xe chở đá từ mỏ đá SCC chạy ra tại khu vực chợ xép Hồ Xá làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng người tham gia giao thông.***



Trả lời:

UBND huyện sẽ yêu cầu UBND thị trấn Hồ Xá chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Trên đây là nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện giải trình và trả lời để cử tri được biết. *Thái Văn Thành*

**Nơi nhận:**

- TT HU, HĐND, UBMT huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Ban TCD huyện;
- Các phòng, ban, ngành, tổ chức hội đoàn thể thuộc huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT các xã, thị trấn;
- Lưu: VT-VP *Thái Văn Thành*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Thái Văn Thành**